

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๖๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราตามลำดับต่อการประชุมครั้งก่อน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อสภาต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับการจ่ายเงิน ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ โดยหลักเกณฑ์และรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

๒. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย นั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่จะแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายไม่ได้

๓. ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการแปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ถ้ามีเหตุดังกล่าวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาสามารถร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล และให้ถ้าผู้กระทำการที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา นั้นพ้นจากสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย และให้ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

๔. ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทำการหรืออนุมัติให้กระทำการการตาม ๓. หรือรู้ว่ามี การกระทำดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งตั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย และให้ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ และให้ผู้กระทำการดังกล่าวต้องรับผิดชอบใช้นั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รู้ว่าการดำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น และได้อนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณหรือดำเนินการไปตามโครงการที่มีลักษณะดังกล่าวโดยมิได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ ต้องรับผิดชอบใช้นั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยร่วมกับผู้กระทำการด้วย ทั้งนี้ การเรียกเงินคืนให้กระทำได้ภายในสี่ปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณหรือดำเนินการโครงการนั้น

๕. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สามารถเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี หรือให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงโดยไม่มีการลงมติได้ แต่การเข้าชื่อเสนอญัตติดังกล่าวให้ทำได้ปีละหนึ่งครั้ง

๖. ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จากรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองแจ้งไว้เฉพาะรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด และเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญซึ่งการเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร และมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร และให้กระทำการลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผย

๗. คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภา หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จำเป็นก็ได้

๘. ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (๑) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย มีความรอบคอบและระมัดระวัง ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนร่วม (๒) ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด (๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และ (๕) ค้ำครองป้องกันมิให้มีการแทรกแซงกิจการภายในของชาติ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์
 วิทยากรเชี่ยวชาญ
 ผู้สรุปผลการประชุม
 นายปรกรณ์ นิลประพันธ์
 เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง
 ผู้ตรวจทาน